

วารสาร ไอซ์รชมนพสาร

ประจำเดือนมิถุนายน 2561



คณะเทคโนโลยีการจัดการ



คณะเทคโนโลยีการจัดการ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม
นำวิชาการ บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่สังคมอย่างยั่งยืน

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรักษ์ ธิจิตต์ตั้ง ฟอสเตอร์

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรักษ์ ธิจิตต์ตั้ง ฟอสเตอร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”



พิธีมอบทุนการศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาดีเด่นด้านวิชาการแก่นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ห้องช้างชมพู(นิทรรศการ) ชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ



การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงค์ รองอธิการประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเปิดหลักสูตร และจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑) กิจกรรมย่อย : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) จัดโดยสาขาวิชาการจัดการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ประชุมเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร พ.ศ. 2561) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อกำหนดหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน



โครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยและการบูรณาการการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและ ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงค์ รองอธิการประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการพัฒนาโจทย์วิจัยและการบูรณาการการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องช้างชมพู ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม 100 ปี คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาการโดย ดร.อนิวรรณ หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะบรรยายหัวข้อ “ทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของ มหาวิทยาลัย และแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและ นวัตกรรม”





โครงการนำความรู้สู่ชุมชน

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการนำความรู้สู่ชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอเมืองสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ สู่ชุมชน ให้ความรู้ด้านการพัฒนาระบบการผลิต การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มช่องทางการผลิตด้วยระบบดิจิทัล และการจัดการสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME ได้ จัดระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน



ตัวแทนจากมูลนิธิ Cape พบคณบดี

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับตัวแทนจากมูลนิธิ Cape ผู้ให้ทุนการศึกษานักศึกษาชาวกัมพูชา มีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี และสาขาระบบสารสนเทศ เพื่อแนะนำการเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีการจัดการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ประชุมเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ



ประชุมกรรมการบริหารคณะ 27 มิถุนายน 2561



โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ



กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติปี 2561 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปีภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ห้องช้างชมพู ชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา ให้สามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากการเรียนภาคทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเป็นการฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง



การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีการจัดการ



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโดย ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการ



การประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อพบปะและมอบนโยบายในการบริหารงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมช้างชมพู ชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ



โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สำหรับภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง จະระ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำหรับภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์) ปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเพชรชมพู อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงกระบวนการการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา



ศิษย์เก่าดีเด่น

ประวัติส่วนตัว : นายอภิชา เกษอินทร์ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2517

ภูมิลำเนาเดิม : จ.สุรินทร์

ศิษย์เก่า :

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่น 2 สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์

- เป็นรองประธานนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
- เป็นผู้ชนะที่ 1 การแข่งขัน ทักษะคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ครั้งแรกของ สาขาเศรษฐศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ระดับปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

- เป็นนายกสโมสรนักศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- เป็นอุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2 ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปัจจุบัน : เป็นผู้ก่อตั้ง Berdee.com ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทะเบียนสวย เบอร์สวย และ เลขมงคล ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์กว่า 15 ปี ได้ศึกษาโหราศาสตร์ไทย เป็นเจ้าแรกที่นำโหราศาสตร์เลขมงคลมาใช้ในการเลือกเบอร์มือถือและทะเบียนรถ และได้ออกสื่อหลายรายการ



2 ผลรวมดีของเบอร์โทร ที่ทำให้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี

วิธีหาผลรวมคือเอาเลขทั้งหมดมาบวกกัน เช่น 08-5494-6666 รวมได้ 54 และหากใครมีเลขภายในเบอร์โทร เลข 4 ตัวสุดท้าย ผลรวมได้ 14, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 32, 36 ยกตัวอย่างเช่น 08-5494-6666 ผลรวมของเลข 4 ตัวสุดท้ายได้ 24 (6+6+6+6) มีโอกาสสูงที่เป้าหมายชีวิตท่านจะประสบความสำเร็จร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี สามารถศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเบอร์โทรเพิ่มเติมได้ที่เว็บ www.berdee.com ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจบทความนี้

ผลรวมทั้งหมดได้ 44 คือ ฝิปากติ หรือ พลังส่งเสริมความสำเร็จ

เป็นเลขดีมาก หนุนนำให้มีความรุ่งโรจน์โชติช่วง เลขนี้มีดีที่ฝิปากติ จะพูดจาสื่อสารเรื่องใดเป็นได้ดี เป็นคนน่าเชื่อถือ น่าประทับใจเสมอ มีความฉลาดอยู่ในตัว ช่างคิด ช่างวางแผน มีเสน่ห์และความกล้าใจใหญ่ แต่ก็มีลูกตื้อแบบหัวชนฝาไม่ฟังใครได้เหมือนกัน ชะตาชีวิตสดใสรุ่งเรือง จะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูคอยสนับสนุน เป็นดวงมีวาสนาหนุนนำ โดยทั่วไปจึงไม่ลำบาก ช่วงใดมีอุปสรรคก็ผ่านพ้นไปได้ ส่วนที่ต้องระวังคือความดื้อดึง ความลุ่มหลง หากมากเกินไปผลทำให้ความเจริญถดถอยลงได้เสียมวาสนาบารมีลงได้ เป็นคนใจอ่อน แต่มีไหวพริบมาก

ผลรวมทั้งหมดได้ 45 คือ เทพที่แห่งโชค หรือ พลังการสู้้อีกครั้ง

เป็นเลขดีมาก ถือว่าเป็นหมายเลขดีมากเลขหนึ่ง ชีวิตมักจะมีโชคติดอยู่เนืองๆ มักจะประสบโชคดีอย่างไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆ สติปัญญาดี จะได้รับความร่วมมือจากทุกวงการเป็นอย่างดี การเจรจาติดต่อสื่อสารดี จะมีความเจริญในหน้าที่การงาน ความสำเร็จอย่างงดงาม มีความก้าวหน้าสูง เมื่อมีข้อผิดพลาด ไม่สมหวังจะไม่ซึมเศร้าแต่จะฮึดสู้ทันที มีคนคอยให้ความช่วยเหลือมากมาย จะได้ลากก้อนโตจากการเสี่ยงทุกรูปแบบ มีความมั่นคงในชีวิต

ตัวเลขอื่นๆโปรดติดตามอ่านต่อฉบับหน้า

เบอร์ดี ชีวิตดี

นายอภิชา เกษอินทร์
(ผู้ก่อตั้ง Berdee.com)

เทคนิคการดูแลคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

ให้ใช้งานปลอดภัย ไม่ถูกขโมยข้อมูล



หลายคนตระหนักดีว่าคอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์สำคัญสำหรับการทำงานแต่คนส่วนใหญ่กลับมองข้าม เรื่องการดูแลตรวจเช็คความผิดปกติ ทำให้นานวันไปคอมพิวเตอร์ก็ใช้เป็นประจำมักเกิดปัญหาบ่อยๆ

การยืดอายุคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้นานๆ อย่างปลอดภัย

ควรทำทุกวัน



ใช้รหัสผ่านหรือ PIN เพื่อ Log in ใช้งาน



เริ่มใช้งานโปรแกรมสแกนไวรัส ก่อนเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอื่น



ล้างค่าค้นหาในเว็บเบราว์เซอร์ ที่ใช้งานในแต่ละวัน



Log out บัญชีออนไลน์ ทุกบัญชี หลังการใช้งาน

ควรทำเป็นประจำ

อัปเดตซอฟต์แวร์ ให้อยู่ในเวอร์ชันล่าสุด



ลบโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน



สำรองข้อมูลสำคัญไว้กับ อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย



ตั้งค่าบัญชีโซเชียล โดยจำกัดสิทธิ์ การเข้าถึง เพื่อความปลอดภัย



ฉบับที่ 8/2561 มกราคม กลุ่มการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร ศทส. mail : tsd.ictc@m-society.go.th web : http://tsd.m-society.go.th หัวข้อ "IT-knowledge"
Thanks : https://www.thaicert.or.th/downloads/files/Tips_to_Secure_Personal_Computer.jpg



บรรณาธิการ

สวัสดีท่านผู้อ่าน วารสารเพชรชมพูสารทุกท่าน ตอนนี้ก็ถึงเดือน มิถุนายนเข้าสู่ช่วงหน้าฝน แต่ถึงฝนจะตกอย่างไร คณะเทคโนโลยีการจัดการของเราก็ไม่เคยหยุดพัฒนา อันดับแรกขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรักษ์ ธิจิตต์ตั้ง ฟอสเตอร์” ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำหรับโครงการกิจกรรมของคณะเทคโนโลยีการจัดการ เดือนมิถุนายน 2561 ด้านการบริการวิชาการนั้น มีโครงการนำความรู้สู่ชุมชน โดย สาขาการจัดการจัดโครงการขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาระบบการผลิต และการจัดการสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME ต่อมายังมีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานคณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาภาค ปกติและภาคเสาร์- อาทิตย์ และก่อนออกฝึกงานโครงการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีัลติมีเดีย และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาท่องเที่ยวและการโรงแรม อีกทั้ง การจัดการประชุมบุคลากร คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะบดีต้อนรับระบบตัวแทนจากมูลนิธิ และ พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับนักศึกษา ทางด้านการเรียน และทั้งหมดนี้คือข่าววารสารเพชรชมพูสาร ฉบับเดือนมิถุนายน พบกันใหม่ฉบับหน้า

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

อาจารย์ประวิทย์ โยธาศิริ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง จະระ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

น.ส. สุนตรา ทองจันทร์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

น.ส.อัจฉรา บัวหอม

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางจิราภรณ์ แป้นแก้ว

หัวหน้างานบริการการศึกษา

ผู้จัดทำ

น.ส. ลลิตา สุนทรารักษ์

ภาระงานด้านประชาสัมพันธ์

ออกแบบ

อาจารย์จ๊กกฤษ ใจรัศมี

พิสูจน์อักษร

น.ส. ลลิตา สุนทรารักษ์

กองบรรณาธิการ

งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ



คณะเทคโนโลยีการจัดการ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
เลขที่ 145 หมู่ 15 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32000

โทรศัพท์ 044-153097
โทรสาร 044-520764